



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดบึงกาฬ

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ

## คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาภายในพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งแผนการดำเนินงาน (Action Plan) มีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงานของราชการส่วนภูมิภาคที่แสดง ถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ

แผนการดำเนินงานของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ เพื่อควบคุม การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล ทั้งนี้ ยังทำให้การดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และการ จำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการแผนงาน/ โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา และนันทนาการของจังหวัดบึงกาฬให้ยั่งยืนต่อไป



### ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายกีฬาพื้นฐานและกีฬามวลชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมตามโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินกิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานรับผิดชอบร่วม	ปี พ.ศ.๒๕๖๒			ปี พ.ศ.๒๕๖๓								
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	โครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต	จัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย กีฬา และ นันทนาการ	๖๖,๐๐๐	อ. โข่งพิสัย	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ	สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ									↔			